

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 26 สิงหาคม 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 244 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน / การเพิ่มทุน**

**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 168,990,263 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 702,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 533,009,737 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SINGER-W2) จำนวน 168,990,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 533,009,737 บาท เป็น 838,017,578 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 305,007,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 305,007,841 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 305,007,841	1.00	305,007,841
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการระดมทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	96,341,464	5.259 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	36.3005	7 - 14 ธันวาคม 2564	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ (1)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)					
2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคา เสนอขายไว้อย่าง ชัดเจน	197,108,696		36.3005	จะพิจารณากำหนด รายละเอียดใน ภายหลัง	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (2)
3. เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ที่ จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุน ที่จองซื้อและได้รับ จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกและ เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (SINGER-W3)	11,557,681		ไม่คิดมูลค่าเสนอ ขาย โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิ (SINGER-W3) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 36.3005 บาท	จะพิจารณากำหนด รายละเอียดใน ภายหลัง	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (3)

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 96,341,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ ที่ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,497,243,313.93 บาท โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 245 ได้มีมติกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ายภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W2 แล้ว เท่ากับ 5.259 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 36.3005 บาท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- 1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - 2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ

- (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นบริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

- (2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,155,144,219.15 บาท ให้แก่ บริษัท ยู ซี ดี จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยบริษัทฯ จะมีการทำธุรกรรมดังกล่าวก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยสรุปมีดังนี้

- (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ให้แก่บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
- (ข) บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 และเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- (ค) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) อนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัทฯ
- (ง) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (จ) บริษัทฯ และบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุญาต ความยินยอม และการยกเว้นใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการลงนาม การเข้าทำธุรกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการมีผลผูกพันและบังคับตามกฎหมายของสัญญาดังกล่าว
- (ฉ) เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระหว่างบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กับบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และระหว่างบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับเงื่อนไขที่ระบุในข้อ (ก)-(จ) ข้างต้น โดยรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ให้แก่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)) สำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งในครั้งนี้อยู่ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ

ติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ระหว่างวันที่ 4 - 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 40.3338 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 36.3005 บาท คิดเป็นส่วนลดประมาณร้อยละ 9.9 จากราคาดังกล่าว ทั้งนี้การกำหนดราคาที่มีส่วนลดโดยอ้างอิงราคาซื้อขายเฉลี่ยในช่วงเวลา 15 วันทำการดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำเข้าขายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใน ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

- (3) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) จำนวน 11,557,681 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวน 11,557,681 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,557,681 หน่วย

อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) จะมีวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 36.3005 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าว

เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัท ได้จริง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) ดังกล่าว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึง 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 40.3338 บาทต่อหุ้น โดยราคาใช้สิทธิ SINGER-W3 ที่ 36.3005 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ไม่เกินร้อยละ 10.00 ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) ดังกล่าว นำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้น และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) ที่เกิดขึ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน

#### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

**3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 10 กันยายน 2564

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 บริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

4.2 บริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

4.3 บริษัท ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 บริษัท ต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เพื่อ (1) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (SINGER-W3)



## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนประมาณ 3,497.24 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนประมาณ 7,155.15 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 10,652.39 ล้านบาท และเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 จำนวนประมาณ 419.55 ล้านบาท รวมเป็นเงินรับทั้งสิ้นประมาณ 11,071.94 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจสินเชื่อซึ่งเป็นธุรกิจหลักปัจจุบันของบริษัทฯ และการจ่ายชำระตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนด ดังนี้ (รายละเอียดของการใช้เงินเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท) <sup>1</sup>	กำหนดระยะเวลา การใช้เงิน
เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด รวม 10,652.39 ล้านบาท		
1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจสินเชื่อซึ่งเป็นธุรกิจหลักปัจจุบันของบริษัทฯ	7,700.00	ภายในปี 2566
เงินทุนในการปล่อยสินเชื่อรถทำเงิน	6,200.00	
เงินทุนในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า	1,500.00	
2. การจ่ายชำระตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนด <sup>2</sup>	2,952.39	ภายในปี 2566
<b>รวมเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน</b>	<b>10,652.39</b>	
เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 โดยบุคคลในวงจำกัด <sup>3</sup> รวม 419.55 ล้านบาท		
การจ่ายชำระตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนด	419.55	ภายในปี 2566
<b>รวมเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3</b>	<b>419.55</b>	
<b>รวม</b>	<b>11,071.94</b>	

หมายเหตุ

<sup>1</sup> จำนวนเงินโดยประมาณที่ปรากฏในตาราง คำนวณบนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทั้งจำนวน และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ทั้งจำนวนและใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 ครบทั้งจำนวน โดยจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ดังกล่าว

<sup>2</sup> บริษัทฯ ยังคงมีมูลหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามหุ้นกู้ที่บริษัทออกและเสนอขายทั้งหมด อยู่ที่จำนวน 1,300,000,000 บาท และ 1,500,000,000 บาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ

<sup>3</sup> SINGER-W3 จำนวน 11.56 ล้านหน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 36.3005 บาทต่อหุ้น อายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันที่การสุดท้ายของไตรมาส กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม 2564

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน
- 6.2 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
- 6.3 บริษัทฯ พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน
- 6.4 บริษัทฯ มีความพร้อมทางด้านเงินทุน เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินเชื่อรถทำเงิน ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น สามารถแข่งขันกับกิจการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและลดผลกระทบด้านสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นสามัญจะมีส่วนสำคัญในการดำรงอัตราส่วน Debt / Equity ที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการดำรงสภาพปราศรหนี้ที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้การเพิ่มทุนจะยังมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจให้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งโดยลักษณะของธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการดำรงเงินทุนในการประกอบธุรกิจค่อนข้างสูง
- 7.2 การเพิ่มทุนในการประกอบธุรกิจ เป็นการเพิ่มแนวโน้มให้การเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ และรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั้นจะผันสู่การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราที่สูงขึ้นตามไปด้วย
- 7.3 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่น ๆ ในแต่ละปี โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

7.4 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) หุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ภาพรวมผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SINGER-W3) สามารถสรุปได้ดังนี้

	(ก) กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบทั้งจำนวน	(ข) กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 ครบทั้งจำนวน
ผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัท (Price Dilution)	ลดลงร้อยละ 3.71	ลดลงร้อยละ 3.80
ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)	ลดลงร้อยละ 37.07	ลดลงร้อยละ 37.98
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution)	ลดลงร้อยละ 37.07	ลดลงร้อยละ 37.98

8.1 ผลกระทบจากกรณีเพิ่มทุนด้วยธุรกรรม Rights Offering (RO) และ Private Placement (PP) (ไม่รวม Warrant)

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

$$\begin{aligned}
 \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{40.3338 - 38.8386}{40.3338} \\
 &= \text{ร้อยละ } 3.71
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 244 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 40.3338 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลัง} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} \\
 \text{เสนอขาย} &= \frac{\text{RO และ PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP})}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่} \\
 &\hspace{15em} \text{เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP}) \\
 &= \frac{(40.3338 \times 498,151,028) + (36.3005 \times 293,450,160)}{498,151,028 + 293,450,160} \\
 &= 38.8386 \text{ ต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

8.1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

$$\begin{aligned}
 \text{ผลกระทบต่อ} &= \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\
 \text{ส่วนแบ่งกำไร} &= \frac{1.05 - 0.66}{1.05} \\
 &= \text{ร้อยละ 37.07}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดยที่} & \\
 \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อ} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ Net Profit}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน}} \\
 \text{หุ้นก่อนเสนอขาย} &= \frac{524,653,000}{498,151,028} \\
 &= 1.05 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อ} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\hspace{15em}}$$

$$\begin{aligned} \text{หุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP})}{524,653,000} \\ &= \frac{498,151,028 + 293,450,160}{524,653,000} \\ &= 0.66 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

### 8.1.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP})} \\ \text{สัดส่วนการถือหุ้น} &= \frac{293,450,160}{498,151,028 + 293,450,160} \\ &= \text{ร้อยละ } 37.07^* \end{aligned}$$

\* คำนวณบนสมมติฐานที่มีการเพิ่มทุนครบถ้วนตามที่กำหนดในธุรกรรม RO และมีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ครบทั้งจำนวน โดยยังไม่รวมการออกและเสนอขาย SINGER-W3

## 8.2 ผลกระทบจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมธุรกรรม RO PP และ Warrant

### 8.2.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{40.3338 - 38.8021}{40.3338} \\ &= \text{ร้อยละ } 3.80 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 244 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 40.3338 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 & \text{ราคาตลาดหลัง} \\
 & \text{เสนอขาย} \\
 & = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม} \\
 & \text{ทุน RO และ PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวม RO และ PP}) + (\text{ราคา} \\
 & \text{ใช้สิทธิ์แปลงสภาพSINGER-W3} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ} \\
 & \text{SINGER-W3})}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ} \\
 & \text{เพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการ} \\
 & \text{แปลงสภาพSINGER-W3}} \\
 & = \frac{(40.3338 \times 498,151,028) + (36.3005 \times 293,450,160) + \\
 & (36.3005 \times 11,557,681)}{498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681} \\
 & = 38.8021 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

8.2.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

$$\begin{aligned}
 & \text{ผลกระทบต่อ} \\
 & \text{ส่วนแบ่งกำไร} \\
 & = \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\
 & = \frac{1.05 - 0.63}{1.05} \\
 & = \text{ร้อยละ } 37.98
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{โดยที่} \\
 & \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อ} \\
 & \text{หุ้นหลังเสนอขาย} \\
 & = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + (\text{จำนวนหุ้นสามัญ} \\
 & \text{เพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP})} \\
 & = \frac{524,653,000}{498,151,028} \\
 & = 1.05 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อ} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม}} \\
 \text{หุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{524,653,000}{498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681} \\
 &= 0.65 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

8.2.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

$$\begin{aligned}
 \text{ผลกระทบต่อ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP} +}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม}} \\
 \text{สัดส่วนการถือหุ้น} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ SINGER-W3}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม}} \\
 &= \frac{293,450,160 + 11,557,681}{498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681} \\
 &= \text{ร้อยละ 37.98} *
 \end{aligned}$$

\* คำนวณบนสมมติฐานที่มีการเพิ่มทุนครบถ้วนตามที่กำหนดในธุรกรรม RO และมีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ครบทั้งจำนวน และมีการแปลงสภาพ SINGER-W3 โดยบุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 244	26 สิงหาคม 2564
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	10 กันยายน 2564
3.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 245 เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	30 กันยายน 2564
4.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	26 ตุลาคม 2564

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
6.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (Record Date)	2 พฤศจิกายน 2564
7.	ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
8.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564
9.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตตามข้อ 5. และจะเสนอขายภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
10.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (SINGER-W3)	เช่นเดียวกับข้อ 7.
11.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (SINGER-W3)
12.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วเสร็จ



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
13.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรร ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (SINGER-W3) เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)